



ปีที่ 42 ฉบับที่ 39 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ความคืบหน้าการเตรียมปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

รศ.วิมล คำศรี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภท ทุกกลุ่ม เพื่อจัดเตรียมข้อมูลการปรับเงินเดือนพนักงานทุกประเภท ทุกกลุ่ม นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้สามารถอนุมัติได้ทันตามเวลาที่กำหนด นอกจากนี้จะประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าเรื่องการเตรียมการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภท ทุกกลุ่ม ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเรื่องนี้ ประกอบด้วย อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย พลตรีทันตแพทย์ชยันนาท สวัสดิ์ดิโนนาท ในนามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ (ก.บ.ม.) คุณสุรชัย วังบุญคง ผอ.กองกลาง คุณมณฑารัตน์ ชูพิณีจ ผอ.กองนโยบายและแผน คุณณภัทราจิรา ทิพย์ศุภลักษณ์ หัวหน้างานการเงิน อาจารย์สมหมาย ศรีสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ คุณพิสิฐ กาญจนะภังคะ หัวหน้างานนิติการและการเจ้าหน้าที่ คุณศรีสุดา มีจันทร์แก้ว เจ้าหน้าที่งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ และคุณแววตา ทองสุภา เจ้าหน้าที่การเงิน

โดยในการดำเนินการคิดหลักการปรับเงินเดือน กองกลางและงานนิติการและการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการหลักคิดไว้ดังนี้

-พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว จะกำหนดเงินเดือนใหม่ตามเงินเดือนของสำนักงาน ก.พ. โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 โดยเป็นการจ่ายจากเงินรายได้กองกลาง และงานนิติการและการเจ้าหน้าที่ได้ประสานกับกองนโยบายและแผน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆจัดทำแผนตั้งงบประมาณไว้แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(อ่านต่อหน้า 2)

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

ความคืบหน้าเรื่องการเตรียมการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (ต่อจากหน้า 1)

คนงานพื้นที่ ค่าจ้าง 5.700 บาท เป็น 8.690 บาท

ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช. ค่าจ้าง 6.410 บาท เป็น 9.400 บาท

ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส. ค่าจ้าง 7.670 บาท เป็น 11.500 บาท

ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี ค่าจ้าง 9.140 บาท เป็น 15.000 บาท

-พนักงานมหาวิทยาลัย ที่บรรจุแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555

ปรับเงินเดือน ณ 1 มกราคม 2555 อัตราเงินเดือนใหม่ เท่ากับ อัตราเงินเดือนของ ก.พ. ณ 1 มกราคม 2555 คุณด้วย 1.5(สายวิชาการ) คุณด้วย 1.3 (สายสนับสนุน)

ปรับเงินเดือน ณ 1 มกราคม 2556 อัตราเงินเดือนใหม่ เท่ากับ อัตราเงินเดือนของ ก.พ. ณ 1 มกราคม 2555 คุณด้วย 1.5(สายวิชาการ) คุณด้วย 1.3 (สายสนับสนุน)

ภายใต้หลักเกณฑ์ข้างต้น เจ้าหน้าที่งานการเงินได้คำนวณรายละเอียดเงินตกเบิกที่ แต่ละคนได้รับ แล้ว โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2556

โดยมีขั้นตอนดำเนินการให้มีผลทางการปฏิบัติดังนี้

-กำหนดอัตราเงินเดือนใหม่ ณ 1 มกราคม 2555 ณ 1 มกราคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

-จ่ายตกเบิก 1 มกราคม 2555-30 กันยายน 2556

-กำหนดแล้วเสร็จต้องภายใน 30 กันยายน 2556

สกอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557

สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยในกลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รวมทั้งสิ้น 50 แห่ง ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย โดยเน้นงานวิจัยให้สอดคล้องกับโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 3 กลุ่ม ดังนี้ โครงการวิจัยบูรณาการพัฒนาคูของครูด้วยจิตวิทยาวิจัยท้องถิ่น โครงการบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโครงการความหลากหลายทางชีวภาพ

สามารถดูรายละเอียดโครงการและการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้จากเว็บไซต์ <http://www.herp.go.th/> หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.1301

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประกาศขยายเวลาชำระค่าลงทะเบียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2556

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้กำหนดเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2556 ของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกระดับการศึกษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 เป็นวันสุดท้ายนั้น

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ จึงขยายกำหนดวันชำระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2556 ของนักศึกษา ดังนี้

1. นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกระดับการศึกษา ให้ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 และต้องชำระค่าปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

2. นักศึกษาที่ไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียนภายในเวลาตามข้อ 1 จะไม่มีสิทธิ์สอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 และให้รักษาสภาพนักศึกษาเท่านั้น โดยมหาวิทยาลัยจะไม่รับคำร้องใด ๆ เกี่ยวกับการชำระค่าลงทะเบียนทั้งสิ้น

3. นักศึกษาคนใดมีเหตุปัญหาจำเป็นจริง ๆ ให้ผู้ปกครองติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นรายกรณีภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เท่านั้น

เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอน
นอกชั้นเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ
(กศ.บป.)

ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมครุศาสตร์วิชาการ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ครูระดับชาติ” ในวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2556 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา จังหวัด นครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดตรัง เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด พัทลุงเขต 1 – 2 ประมาณ 2,000 คน

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนนอกชั้นเรียน ศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จากเดิมสัปดาห์ที่ 15 วันที่ 14 – 15 กันยายน 2556 เป็นสัปดาห์ที่ 12 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2556 แทน และให้สัปดาห์ ที่ 15 วันที่ 14-15 กันยายน 2556 เป็นสัปดาห์ การเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ

ม.ราชภัฏประกาศเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556

ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศเรื่องแนวปฏิบัติใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ที่ จะต้องส่งเอกสารชุดเบิกภายในวันที่ 6 กันยายน 2556 นั้น บัดนี้คงเหลือเวลา 1 เดือนเศษ ปรากฏว่า หน่วยงานส่งเอกสารเบิกจ่ายน้อยมาก จึงขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารชุดเบิกให้เร่งทำซ้ำ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรีบดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายในกำหนดด้วย



ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์ดีจะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ “พักเที่ยง” ประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 ตรงกับวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเส็ง สัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ภายในมหาวิทยาลัยเราศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง อย่างเข้าตำรับเมื่อวานนี้ได้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี บุคลากรและนักศึกษามาร่วมกิจกรรมกันด้วยความชื่นมื่น หอบเอาความอิ่มอก อิ่มใจกันไปทั่วหน้า

ช่วงเย็นได้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้แทนองค์กรส่วนราชการต่างๆ ถวายพานพุ่มสักการะ อธิการบดีรองอธิการบดี คณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นายกเทศมนตรี ตำบลท่าเงี้ยว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4, 6 และ 7 นายกองค์การบริหารนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษาทุกคณะ ประธานชมรมนักศึกษาวิชาทหาร ประธานสโมสรบุคลากร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

นั่นคือกิจกรรมที่ผ่านมามีเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีแด่พระองค์ท่าน คือการร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ในเย็นวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม นี้ บริเวณสนามหน้าเมือง งานนี้ท่านอธิการบดี รศ.วิมล คำศรี ผাগเรียนเชิญทุกท่านหรือตัวแทนจากทุกคณะ ทุกหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยจะมีรถออกจากหน้าสำนักงานอธิการบดีในเวลา 16.00 น.

สถาบันวิจัยฯแจ้งถึงนักวิจัยที่ขอทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558 ภายในวันที่ 10 สิงหาคม นี้ ให้ผู้ขอทุนเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบที่กำหนด (แบบ ว-1 ช และแบบ ว-1 ด) โดยใช้ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 และนำส่งสถาบันวิจัยฯพร้อม power point สรุปโครงการวิจัยการ 15 นาที และแผ่นซีดี 1 ชุด ในวันที่ 11 สิงหาคม นี้ และผู้ขอทุนนำเสนอโครงการวิจัย ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ในระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2556

ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ“การสังเคราะห์ SAR ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555” ไปเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม บรรยากาตเป็นไปด้วยความอบอุ่น จากรอยยิ้ม กำลังใจ และผลงานจากการสังเคราะห์ SAR จากคณะกรรมการทุกๆ ท่าน ซึ่งจะส่งผลให้การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 22-23 สิงหาคม นี้ ดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะท่าน คือ บุคคลสำคัญยิ่ง ที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษาไปสู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศต่อไป ส่วนมาตรฐานฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ปิดท้ายพักเที่ยงวันนี้ด้วยข้อคิดดี ๆ “ดวงอาทิตย์ทำให้ทุกสิ่งกระจ่างชัด แต่เรายังต้องทำความเข้าใจในส่วนที่มีด ซึ่งยังคงดำรงอยู่” สวัสดิ์ดีจะ